

Những ngày tháng 7, bà Vũ Thị Định, vợ liệt sĩ, thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) được chuyển về ngôi nhà tình nghĩa vừa được xây dựng khang trang. Bà Định chia sẻ: Nỗi đau có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của tôi với đi rất nhiều khi mấy chục năm qua tôi luôn nhận được sự quan tâm, đùm bọc, chia sẻ khó khăn của xóm làng, chính quyền địa phương. Gia đình tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, địa phương đã quan tâm động viên thăm hỏi các gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Xuân Dự, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Quỳnh Hội cho biết: Xác định công tác "Đền ơn đáp nghĩa" là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công. Hàng năm, địa phương thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng hưởng chính sách với số tiền trên 2,5 tỷ đồng bảo đảm đúng quy định, thực hiện điều chỉnh và cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh kịp thời cho các đối tượng chính sách. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của xã quyết định góp được gần 50 triệu đồng/năm, qua đó góp phần tin cậy, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công tại địa phương.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Quỳnh Phụ đã tiến đưa 57.247 thanh niên vào quân đội, hàng chục nghìn người tham gia thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Ghi nhận những cống hiến đó, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 11 tập thể, 5 cá nhân, 703 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", 6.644 liệt sĩ, 3.353 thương bệnh binh, hơn 2.000 người trực tiếp tham gia chiến đấu và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về "Đền ơn đáp nghĩa", phong trào vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ từ các cấp, các ngành, các địa phương. Mỗi năm, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện thu được hàng trăm triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Năm 2017, khối cơ quan, doanh nghiệp và trường học toàn huyện đã xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hơn 1,2 tỷ đồng. Từ quỹ thu được và nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xây mới, tu sửa 563 nhà cho gia đình chính sách, người có công với số tiền trên 17,4 tỷ đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017, huyện đã duyệt danh sách, chuyển, cấp và thăm, tặng quà cho người có công của 3 cấp với tổng trị giá

QUỲNH PHỤ, TIỀN HẢI Với công tác "Đền ơn đáp nghĩa"



Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ thăm, tặng quà gia đình thương binh hạng 1/4 Nguyễn Công Ngạn (xã Quỳnh Hống).

17 tỷ 701 triệu đồng bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành trong huyện tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, thương bệnh binh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chi trả trợ cấp thường xuyên và một lần cho hơn 12.000 lượt người có công với số tiền trên 256 tỷ đồng bảo đảm đúng, đủ, kịp thời; cấp 13.780 thẻ BHYT cho người có công; hỗ trợ cho 86 thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng và di chuyển 4 hải cò liệt sĩ về quê hương an táng; hoàn thành công trình xây mới nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Quỳnh Thọ trên 2 tỷ đồng, tương đương xã xã Đông Tiến hơn 2 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Để tiếp tục thực hiện

tốt hơn công tác "Đền ơn đáp nghĩa", trong thời gian tới, cùng với việc triển khai bảo đảm thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình chính sách, Quỳnh Phụ tăng cường vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để tăng nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ góp phần làm giảm khó khăn, mất mát của các gia đình chính sách và người có công tại địa phương.

Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, huyện Tiền Hải và di chuyển 4 hải cò liệt sĩ về quê hương an táng; hoàn thành công trình xây mới nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Quỳnh Thọ trên 2 tỷ đồng, tương đương xã xã Đông Tiến hơn 2 tỷ đồng...

Ông Vũ Trường Tinh, thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng là thương binh bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin. Vừa qua, gia đình ông được nhà nước hỗ trợ

40 triệu đồng, cùng với số tiền vay mượn thêm ông đã xây dựng được căn nhà trên diện tích 60m², tổng kinh phí xây dựng 184 triệu đồng. Ông Tinh chia sẻ: Trước đây gia đình tôi ở trong căn nhà mái ngói chật hẹp đã xuống cấp, mỗi khi mưa bão rất lo lắng. Năm nay, tôi rất vui mừng khi được nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể quan tâm giúp đỡ để xây dựng được ngôi nhà mới. Tuổi cao, khả năng lao động bị hạn chế, những năm qua thường xuyên được cấp ủy, chính quyền và bà con trong thôn thăm hỏi động viên để tôi có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Không chỉ đối với ông Tinh mà việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của các gia đình chính sách, người có công hàng năm đều được các địa phương trong huyện Tiền Hải triển khai rộng khắp. Tây Tiến là một trong những xã thực hiện tốt công tác



Ngôi nhà mới của ông Vũ Trường Tinh, thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng (Tiền Hải).

"Đền ơn đáp nghĩa". Ông Trần Đình Thuyền, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã cho biết: Hiện nay toàn xã có 159 liệt sĩ, 39 thương binh, 23 bệnh binh, 55 đối tượng nhiễm chất độc da cam/Dioxin... Những năm qua, Tây Tiến làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, bảo đảm đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng và tạo mọi điều kiện để các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm chủ cuộc sống. Ngoài ra, thường xuyên giáo dục cho thanh thiếu niên, nhi đồng lòng biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của những người con quê hương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực vận động nhân dân, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội ủng hộ quy "Đền ơn đáp nghĩa" nhằm huy động nguồn lực từ cộng đồng cùng với nhà nước quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

Ông Nguyễn Công Lý, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Những năm qua, Tiền Hải luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với gia đình chính sách, người tham gia kháng chiến... Với dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm, huyện đều tổ chức đoàn viếng các nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương và ở các tỉnh; thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công với cách mạng. Vận động các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ, thăm hỏi các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất đã có 9.635 người được tặng quà trị giá 7.169,2 triệu đồng. Ngoài ra, thời gian qua, huyện đã giới thiệu 16 trường hợp là thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng và di chuyển mộ liệt sĩ với kinh phí trên 90 triệu đồng. Lập danh sách giảm 164 trường hợp là thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, hưởng trợ cấp một lần và mai táng phí với số tiền 2,4 tỷ đồng. Phối hợp với BHXH cấp 11.982 thẻ BHYT cho người có công và thân nhân của người có công. Đối chiếu, rà soát, kiểm tra lập danh sách cho 1.951 đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng theo quy định. Cùng với đó, huyện tích cực huy động nguồn kinh phí xã hội hóa kết hợp với kinh phí hỗ trợ của nhà nước thực hiện tốt việc trợ cấp sửa chữa, xây mới nhà ở cho các đối tượng chính sách. Theo đó, đến năm 2017 toàn huyện đã hỗ trợ xây mới, tu sửa 299 nhà thuộc nhóm đối tượng ưu tiên; 6 tháng đầu năm 2018 đã hỗ trợ cho 152 nhà thuộc đối tượng số 2 và 95 hộ đã trình tỉnh phê duyệt. Song song với việc thăm, tặng quà, xây mới, tu sửa nhà, Tiền Hải đã lồng ghép nhiều chương trình khác như: vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm, hỗ trợ phương tiện sản xuất, sinh kế... góp phần giải quyết khó khăn, cải thiện đời sống, sinh hoạt của các gia đình, đối tượng chính sách.

TRINH CƯỜNG - MẠNH THẮNG

▶ KHỎI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CỦA TỈNH Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2018

Tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, khởi thi đua các trường cao đẳng, đại học của tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2018.

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng được các trường trong khối triển khai thực hiện hiệu quả. Các trường đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học.

6 tháng cuối năm 2018, các trường trong khối tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên cả 3 mặt: tổ chức, phong trào và các giải pháp, thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Đa dạng hóa các hình thức, phương thức tuyên truyền; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tác động phong trào thi đua trong các trường. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong từng đơn vị.

ĐÀO QUỲN

▶ Giải vô địch võ cổ truyền các câu lạc bộ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức khai mạc giải vô địch võ cổ truyền các câu lạc bộ năm 2018.

Tham gia giải có 13 câu lạc bộ với 120 vận động viên, thi đấu ở hai nội dung quyền và đối kháng; nội dung đối kháng tổ chức thi đấu ở 5 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ, nội dung quyền không phân biệt đối tuổi ở cả vận động viên nam và nữ.



Các vận động viên thi đấu ở nội dung đối kháng.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải toàn đoàn và 16 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các nội dung. Đây là năm thứ hai giải vô địch võ cổ truyền các câu lạc bộ được tổ chức và là giải nằm trong chương trình Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII, năm 2018. Giải không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần thượng võ của dân tộc mà còn là dịp để tìm kiếm tài năng võ thuật, bồi dưỡng cho đội tuyển của tỉnh tiếp tục thi đấu ở những giải cao hơn.

NHƯ HOÀNG

▶ Giao lưu giữa các đội tuyển bóng đá nhi đồng với Làng trẻ em SOS Thái Bình

Bảo Nhi đồng phối hợp với Làng trẻ em SOS Thái Bình vừa tổ chức ngày hội giao lưu giữa các câu lạc bộ của 16 đội tuyển bóng đá tham gia vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel 2018 với 107 em ở Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Tại ngày hội, các cầu thủ nhí và trẻ em Làng trẻ em SOS Thái Bình được giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng hữu, cùng tham gia các trò chơi: đờn sục, đờn tài tăng bóng nghệ thuật, giả làm tượng, đọc rap, đờn vui, đọc truyện trên Báo Nhi đồng. Ngày hội là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các câu lạc bộ nhí với trẻ em Làng trẻ em SOS Thái Bình. Đây cũng là cơ hội để trẻ em Làng trẻ em SOS Thái Bình được hòa nhập và vui chơi cùng bạn bè ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhân dịp này, các đội bóng đá có những phần quà dành tặng các em ở Làng trẻ em SOS Thái Bình.

HOÀNG LANH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Vì môi trường không khói thuốc lá

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; điển hình là mô hình "Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

BĐBP tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh triển khai chiến dịch tuyên truyền nói không với thuốc lá tại cơ quan, công sở. Sau những buổi truyền thông, trên mỗi bức tường ở các đơn vị, những tấm bảng nhỏ nhắn mang thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá được treo ngay ngắn, qua đó để mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh BĐBP và kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc cấm

quân nhân, công nhân viên quốc phòng hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy đồng thời quán triệt sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sĩ và phát động thi đua; để ra chỉ tiêu, biện pháp, yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ đăng ký cam kết thực hiện. Vì vậy, việc triển khai chỉ thị cấm hút thuốc đã mang lại hiệu quả tích cực.

Đại tá Trần Viết Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Thực hiện cam kết xây dựng cơ quan không khói thuốc đã tạo chuyển biến tích cực, làm thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP về giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và bảo vệ môi trường của BĐBP tỉnh. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hút thuốc lá trong đơn vị, đơn vị thường xuyên vận động cán bộ, chiến sĩ nói không với thuốc lá, lấy lực lượng đoàn viên, thanh

niên làm nòng cốt trong thực hiện công tác này. Đồng thời, phát huy vai trò của hội đồng quân nhân các cấp trong việc giám sát thực hiện... Môi trường không khói thuốc lá đã tạo nếp sống văn minh, lịch sự cho cán bộ, chiến sĩ, giữ gìn sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể và triển khai tới 100% các phòng và các đồn, hải đội. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từng bước nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân, công nhân viên quốc phòng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường, lợi ích của môi trường không khói thuốc. Giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của



thuốc lá. Xây dựng kế hoạch thực hiện, ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc giữa các phòng, ban, đồn, hải đội, giữa các cá nhân với đơn vị. Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lồng ghép các hoạt động tuyên truyền

phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên tại các buổi sinh hoạt chi đoàn; tổ chức cho các chi đoàn, đoàn viên, thanh niên cam kết thực hiện mô hình "Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá". Nhiều đồng

chí là cán bộ chủ chốt có thói quen hút thuốc lá lâu năm nhưng vẫn đăng ký quyết tâm bỏ thuốc lá, làm gương, tạo động lực và khuyến khích các bạn trẻ trong đơn vị không hút thuốc lá. Trong quá trình tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên bỏ hút thuốc lá, các chi đoàn luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng nghị quyết chuyên đề về cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hưởng ứng và thực hiện môi trường không khói thuốc, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn và các bộ phận.

Đến Đồn Biên phòng Trà Lý, Đồn Biên phòng Cửa Lân, chúng tôi thật sự ấn tượng khi cảnh quan khang trang, xanh, sạch, đẹp, trong khuôn viên không tìm thấy mẩu thuốc nào. Các đồn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác này; đồng thời, giao đoàn thanh niên làm nòng cốt trong thực hiện, hội đồng quân nhân chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thiếu tá Nguyễn Hữu

Thái, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Lân đã bỏ được thuốc lá gần 10 năm nay. Anh cho biết: Từ khi bỏ thuốc lá tôi thấy mình khỏe ra và không còn bị ai nhắc nhở vì hút thuốc như trước kia nữa. Hiện tại, Đồn Biên phòng Cửa Lân đang thực hiện mô hình chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá. Để làm được điều đó, trước tiên, các bộ trong đơn vị thực hiện làm gương nói không với thuốc lá; chỉ đoàn thường xuyên tổ chức diễn đàn thanh niên tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá. Những hoạt động như vậy có tác dụng cổ vũ, giáo dục mỗi đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về tác hại mà do thuốc lá gây ra.

Bằng các biện pháp quyết liệt, tích cực vận động, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát cùng quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã đẩy lùi khói thuốc lá, trả lại bầu không khí trong lành, làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao sức khỏe, sẵn sàng nhận vụ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

HOÀNG THỊA

(Trung tâm TT-GDSK tỉnh)